

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. รายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่ง กสม. ที่ ๕/๒๕๖๕**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่ง กสม. ที่ ๕/๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ ราย ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผ่านหลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ครบถ้วนแล้ว เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน ๒๕ ราย

๒. สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน ๙ ราย

๓. สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๒ ราย

และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. การฝึกอบรม “หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่”**

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะพัฒนาหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และจัดฝึกอบรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โครงสร้างหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยหมวดวิชา จำนวน ๔ หมวด ดังนี้

หมวด ๑ ด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน ๑๔ วิชา (รวม ๔๘ ชั่วโมง)

หมวด ๒ ด้านกฎหมาย จำนวน ๒ วิชา (รวม ๖ ชั่วโมง)

หมวด ๓ ด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน ๔ วิชา (รวม ๑๕ ชั่วโมง)

หมวด ๔ ภาคปฏิบัติ จำนวน ๔ วิชา (รวม ๒๔ ชั่วโมง)

เนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการอบรมหรือยังอบรมไม่ครบ ในกรณีนี้ ที่ประชุม กสม. มีมติมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลางจัดทำหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่เร่งรัดสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหรือยังอบรมไม่ครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน กสม. กำหนด โดยได้รับความเห็นที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง

**๓. สรุปการประชุมหรือการดำเนินการระหว่างสำนักงาน กสม. และ สสส.**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบสรุปการประชุมหรือการดำเนินการระหว่างสำนักงาน กสม. โดยมีนายชินันท์ เกตุปราษฎ์ และนางทรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการ กสม. พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมกับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ของ สสส. (สำนัก ๙) และคณะ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ สำนักงาน สสส.

โดยได้มีการหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในประเด็นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนข้อมูลงานวิจัยจาก สสส. ดำเนินการเพื่อให้ กสม. ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการดำเนินงานตามภารกิจ การสนับสนุนรายชื่อภาคีเครือข่ายในประเด็นที่ กสม. เข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน: ประชากรกลุ่มเฉพาะ (Voice of the voiceless: the vulnerable populations) ครั้งที่ ๒ ที่ สสส. จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งมีห้องย่อยเรื่อง สิทธิ ศักดิ์ศรี เสรีภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ นอกจากนี้ สสส. เสนอให้จัดเวทีรับฟังความเห็นร่วมกันในประเด็นการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศระหว่าง สสส. และ กสม.

และที่ประชุม กสม. ได้มีมติเห็นชอบให้มีความร่วมมือกับ สสส. ในการจัดเวทีรับฟังความเห็นร่วมกันในประเด็นการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ตามที่เสนอ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๔. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันยุติการลงโทษทางร่างกายต่อเด็กสากลของ SEANF และ APT

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง นางสาว Gemma F. Parojinog ผู้อำนวยการสำนักข้อเสนอแนะด้านนโยบายสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งเรื่องการประสานของสมาคมป้องกันการทรมาน (APT) มายัง CHRP ในฐานะประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๕ ที่ได้ประสานขอให้สมาชิก SEANF พิจารณาเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ “การธำรงรักษาสิทธิของเด็ก: การยุติการลงโทษทางร่างกาย” (Upholding Children’s rights: Ending Corporal Punishment) ที่ APT ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เนื่องในโอกาสวันยุติการลงโทษทางร่างกายต่อเด็กสากล (International Day to End Corporal Punishment of Children) วันที่ ๓๐ เมษายน

สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน (SEANF’s Guidelines on Torture Prevention) ซึ่งเป็นการสื่อสารเพื่อขอจัดการลงโทษทางร่างกาย โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่ APT จัดทำขึ้นมีสาระสำคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่

๑. เหตุผล ๓ ประการในการห้ามลงโทษทางร่างกาย
  ๒. สิ่งที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF สามารถดำเนินการได้
- ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. ได้เผยแพร่สื่อดังกล่าวในช่องทางออนไลน์ของสำนักงาน กสม. แล้ว

#### ๕. กลุ่มชุมชนรอบผืนป่าแก่งกระจาน ขอเชิญ กสม.ปรีดา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเวทีร้อยเรียงชุมชนชาวกะเหรี่ยงป่าแก่งกระจาน

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง กลุ่มชุมชนรอบผืนป่าแก่งกระจาน ขอเชิญ กสม.ปรีดา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในช่วง “เวทีเสริมความรู้สำหรับชุมชนป่าแก่งกระจาน” ในกิจกรรม เวทีร้อยเรียงชุมชนรอบป่าแก่งกระจาน ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม โรงแรมริมน้ำแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และมอบให้สำนักงาน กสม. จัดเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลและการประชุมดังกล่าว